

เริ่มรู้จักโครงการนี้จากเพื่อนในกลุ่มที่ไปมาเมื่อปีที่แล้ว ตอนแรกคิดว่าไม่อยากจะไปเพราะเคยไปมาตอนม.5 เคยไปอยู่มา 1 ปี แต่อีกความคิดหนึ่งก็อยากไปเพราะไม่เคยใช้ชีวิตแบบอิสระหรือแบบนักศึกษาที่ญี่ปุ่น มาปีนี้ก็เลยไป พอไปถึงที่นั่นก็สอบแบ่งห้องที่นั่นก็มีคลาส A จะได้เรียนครึ่งวันเช้าส่วนคลาส B จะได้เรียนครึ่งวันบ่าย ซึ่งผลออกมาได้อยู่ห้อง A8 และต้องเรียนเช้าตอนแรกก็กังวลมากเพราะที่มาก่อนทุกคนเรียนบ่ายหมดเลย มีเรียนเช้า 2 คน และได้อยู่คนละห้องกัน กลัวจะไม่มีเพื่อน แต่พอวันแรกที่ไปเรียนก็ได้เจอกับรุ่นพี่ที่TNIและรุ่นพี่คนไทยอีกคนที่ไปเรียนด้วย เลยทำให้ไม่ตื่นเต้นและไม่กลัว แต่ก็มีตกใจที่ว่าคนในห้องไม่พูดภาษาอื่นเลย นอกจากญี่ปุ่น หรือภาษาของตัวเอง เลยทำให้เรากล้าที่จะพูดและทำให้เก่งขึ้นด้วย ส่วนเวลาสอบยอมรับว่าค่อนข้างกดดันเพราะว่าพอผิดเกิน 3 ข้อเหมือนจะโดนมองหน้ากัน แต่ก็ผ่านไปได้ดี คลาส A มีกิจกรรมมากมาย เช่น การไปซ้อมแผ่นดินไหว น้ำท่วม หนีไฟ หนีพายุ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ได้รู้จักเพื่อนในห้องเพิ่มมากขึ้นด้วย และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอีก 1 อย่างสำหรับนักศึกษาTNI ที่เรียนคลาส A ก็คือการไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย Toyo ซึ่งจากกิจกรรมนี้ทำให้มีเพื่อนมากขึ้น และเป็นคนญี่ปุ่น 2 คน พอวันต่อมาจะไปศึกษาที่บริษัท Honda เป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆ ได้เห็นรถที่เพิ่งจะผลิออกมาใหม่ ได้นั่งฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ Honda มากมาย และกิจกรรมสุดท้ายคือได้กลับไปมหาวิทยาลัย Toyo ไปเจอกับนักศึกษาอีกกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเดิม ทำให้เพื่อนคนญี่ปุ่นนั้นเพิ่มมากขึ้น และนอกจากนั้นได้ไปฟังการสนทนาคอมพิวเตอร์ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทด้วย นอกจากกิจกรรมของที่ ABK แล้ว ยังมีกิจกรรมสำหรับคนที่มาโครงการ2เดือนด้วย วันเสาร์แรกที่หยุดได้ไปซ้อมแผ่นดินไหว แต่ไม่ใช่ที่เดียวกับของ ABK ก็ทำให้คนที่มาด้วยกันนั้นสนิทมากขึ้น และไปบริษัท Panasonic เป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆและตอนนี้กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับ โอลิมปิกที่กำลังจะจัดขึ้นในปี 2020 ด้วย และนอกจากนั้นยังมีการไปอยู่โฮสด้วยคือไม่เคยไปอยู่มาก่อนเลยรู้สึกกังวลนิดหน่อย ไม่รู้ว่าจะได้นอนกับใคร หรือได้โฮสแบบไหนแต่สุดท้ายก็คลายความกังวลเพราะได้โฮสที่น่ารักมากๆ เหมือนได้พี่สาวกับพี่ชายเพิ่ม รู้สึกดีมากเพราะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ และได้ใช้ภาษามากขึ้นด้วย และนอกจากนั้นในวันหยุดก็ไปเที่ยวหลายๆที่ ไม่ว่าจะเป็น Sugamo, Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya, Akihabara, Harajuku และมีการจัดกิจกรรม Thai Festival ที่สวย Yoyogi ซึ่งมีอาหารไทยมากมาย และมีคอนเสิร์ตจากศิลปินคนไทยเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นวง Season5, Zeal สนุกมากๆ และทำให้รู้ว่าคนไทยมาประเทศญี่ปุ่นเยอะมากจริงๆ และตอนเกือบทำเป็นอาทิตยที่ค่อนข้างยุ่งมากๆ เพราะต้อง Project TNI ต้องนำเสนอที่ ABK และ Toyo ฟังด้วย สคริปต์เราก็ต้องทำเองทุกอย่าง และช่วงนี้ก็มีการลุ้นทรพจน์ของตัวเองด้วยถึงจะเป็นอาทิตยที่เหนื่อยแต่ก็ตั้งใจมากและคุ้มค่า

เพราะสิ่งที่เราทำนั้นได้ถ่ายทอดมหาวิทยาลัยของเราให้คนอื่น ๆ ได้รู้ และมีการแลกเปลี่ยนกับเด็ก Toyo อีกครั้ง และทำให้ได้เพื่อนใหม่มากมาย

พอเรียนจบก็มีไป Tokyo Disney Land ก่อนกลับสนุกมากๆ ทุกอย่างน่ารักไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนและเครื่องเล่นต่างๆ ทุกอย่างที่นี่ทำดีมากไม่ว่าจะเป็นอาหาร การรอคิวของเล่น พื้นที่สะอาด และเป็นพื้นที่กันลื่นด้วยนอกจากนั้นก็ไปกินข้าวกับเพื่อนสนิทในห้องเป็นคนมองโกเลีย ทำให้ได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคำของผู้ชาย และได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นด้วย และนอกจากนั้นก็ไปเมือง Akihabara ไปกินข้าวกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัย Toyo ที่เป็นคนญี่ปุ่น ได้อยู่ด้วยกันทั้งวัน ไปเล่นเกมไปถ่ายรูปและซื้อของทำให้ได้ใช้ภาษามากขึ้น

2 เดือนที่ผ่านมาอาจจะเป็นเวลาสั้นๆ ที่สนุกและมีความทรงจำดีๆ มากมาย มากกว่าตอนที่ไป 1 ปี ได้ใช้ภาษาที่มากขึ้น สังคมค่อนข้างอิสระและโตขึ้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ดีใจที่ได้ไปโครงการดีๆ แบบนี้



กิจกรรมห้อง A {ไปซ้อมแผ่นดินไหว}



ห้อง A8